



ผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา ภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงิน 5,000 ล้านบาท)

ที่	รายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ	รายละเอียดข้อมูล
1	ผู้ออกผลิตภัณฑ์	ฝ่ายสินเชื่อสถาบันและผู้ประกอบการ
2	ชื่อผลิตภัณฑ์	โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพาราภายใต้แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ (วงเงิน 5,000 ล้านบาท)
3	วงเงิน (Loan to value)	กำหนดวงเงินกู้ขึ้นสูงให้เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร
4	ระยะเวลาการผ่อนชำระ	เพื่อเป็นค่าลงทุน ให้กำหนดชำระหนี้คืนเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน หรือรายปี ตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งรายได้ของลูกค้า โดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน 15 ปีนับแต่วันกู้ เป็นต้น
5	ประเภทของการผ่อนชำระ	เงินกู้ระยะยาว เพื่อเป็นค่าลงทุนในการประกอบธุรกิจ
6	หลักการผ่อนชำระแบบลดต้นลดดอก	แบบลดต้นลดดอกเบี้ย (Effective Rate)
7	อัตราดอกเบี้ย (ตลอดอายุสัญญา)	<ul style="list-style-type: none"> - สถาบันเกษตรกรจ่ายอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สมทบ ร้อยละ 0.01 ต่อปี - รัฐบาลสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สถาบันเกษตรกร ร้อยละ 3.0 ต่อปี - กองทุนพัฒนาสหกรณ์สนับสนุนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สถาบันเกษตรกรร้อยละ 0.49 ต่อปี
8	อัตราดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ กรณีผิดนัดชำระ	บวกเพิ่มอีกร้อยละ 3 ต่อปี จนกว่าจะชำระเสร็จ
9	ค่าบริการต่าง ๆ เช่น ค่าติดตามทางกฎหมาย	ตามประกาศค่าบริการต่าง ๆ ของธนาคาร
10	เงื่อนไขการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทำตาม	-
11	ประกันภัยประเภทที่ลูกค้าที่จำเป็นต้องทำและที่สามารถเลือกทำได้	ประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่ขอสินเชื่อ
12	ข้อควรระวังในเรื่องสำคัญ เช่น ค่าปรับที่จะเกิดขึ้น กรณีผิดนัดชำระหรือชำระบางส่วน การทำประกันภัยบางประเภทไม่มีผลต่อการอนุมัติสินเชื่อ	เมื่อสิ้นสุดโครงการ ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566 ธ.ก.ส. จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา MLR บวกขึ้นความเสี่ยงของลูกค้า
13	การแจ้งให้ชำระหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	การแจ้งให้ลูกค้าชำระหนี้ หรือค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามสมควร โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดชำระหนี้หรือเสียค่าธรรมเนียม
14	การแจ้งได้รับชำระเงินจากลูกค้า เช่น ให้ใบเสร็จรับเงิน	ธนาคารจะออกใบเสร็จรับเงินรับรองการชำระหนี้ เมื่อลูกค้าชำระหนี้ที่สาขา หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
15	การแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการหรือแจ้งเตือนที่สำคัญต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	ตามประกาศของธนาคาร
16	ช่องทางในการติดต่อผู้ให้บริการ/เจ้าของผลิตภัณฑ์	สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือ Call Center 02-555-0555